
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสมาคมยุวเกษตรกรสากลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2565 

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชมุ 4/1 อาคาร 1 ชั้น 4 กรมส่งเสริมการเกษตร 

............................................. 
 

รายชื่อผู้เข้าประชุม  
ที ่ ชื่อ-นามสกลุ ต าแหน่ง การเข้าประชมุ 
1. นายสุรพล จารุพงศ ์(ประธาน) นายกสมาคม ณ สถานที่จัดประชุม 
2. นางเริงจิตร พรหมสถิต อุปนายก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
3. นายอิทธิเดช อัตถไพศาล  อุปนายก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 
4. นายบ ารุง ศรีทองใส อุปนายก ณ สถานที่จัดประชุม 
5. รศ.ดร. สุนันท์ สีสังข ์   กรรมการ ณ สถานที่จัดประชุม 
6. นางสุภา สุรพญานนท ์            กรรมการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
7. นางสาวนุชญา ณ สงขลา กรรมการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
8. นายธัชกร นุชประเสริฐ กรรมการและปฏิคม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
9. นางสาวฉัฐสิณี หาญกิตติชัย      กรรมการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
10. นายวีระศักดิ์ สุขทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
11. นางอุษา ทองแจ้ง   กรรมการและเลขานุการ ณ สถานที่จัดประชุม 
12. นางสาวมยุรี บุญญาเสนีย์กลุ กรรมการ ณ สถานที่จัดประชุม 
13. นายพนูน วานุนาม กรรมการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

 
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม  
     1. นางจิระนุช ชาญณรงค์กุล    อุปนายก 
     2. นายเอื้อ บัวงาม                   กรรมการ 
     3. นางวนิดา สังข์ชื่น   กรรมการ 
     4. นางกนกรัฐ วรรณรัตน์           กรรมการ 
     5. นายสมเกียรติ วิจิตรประเสริฐ   กรรมการ 
     6. นางออมทรัพย์ ไวยากรณ์วิลาศ    กรรมการและประชาสัมพันธ์ 
     7. นางสาวปิยนันท์ บุญสร้าง       กรรมการและนายทะเบียน 
     8. นายศุภนารถ  เกตุเจรญิ  กรรมการ 
     9. นายมนสั เสียงก้อง   กรรมการ 
     10. นางสงวนศรี แสนโภคทรัพย์  กรรมการและเหรัญญิก 
 
เริ่มประชุม เวลา 10.40 น. เลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี ้
                   1. ข้อบังคับข้อ 20 ก าหนดว่า การประชมุคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อย
กว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ถ้าข้อบังคับมิได้
ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ก็ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ก็ให้ประธานในการประชุม 
เป็นผู้ชี้ขาด 
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       2. คณะกรรมการชุดปัจจุบัน มีจ านวนกรรมการทั้ งสิ้น 23 คน ซึ่ งจ านวนครบองค์ประชุม             
ตามข้อบังคับ  ข้อ 20 จ านวนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกรรรมการทั้งหมด คือ กรรมการเข้าประชุมครั้งนี้ไม่น้อยกว่า 
12 คน   
ทั้งนี้ การประชุมครั้งนี้มีกรรมการเข้าประชุมจ านวน 13 คน จึงถือว่าครบองค์ประชุม 
 
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                     ประธานแจ้งว่า ถึงแม้ว่าการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เว้นระยะห่างออกไป แต่พวก
เราก็ยังคงช่วยกันท างานอย่างเข้มแข็ง ถึงแม้จะเป็นการท างานลักษณะจิตอาสา งานของสมาคมก้าวหน้าไป
มากทั้งการด าเนินกิจกรรมและด้านการจัดการงบประมาณ ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน  ส าหรับ
การด าเนินงานในระยะต่อไปจะให้ความส าคัญในการเตรยีมแผนการด าเนินงานในอนาคต โดยหลังเทศกาลปี
ใหม่จะเข้มข้นขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายเครือข่าย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
                     ฝ่ายเลขานกุารได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมยุวเกษตรกรสากลแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 4/1 กรมส่งเสริม
การเกษตร และผ่านระบบ Zoom ตามเอกสารที่ส่งไลน์ใหค้ณะกรรมการด้วยแล้ว ฝ่ายเลขานุการขอให้แจ้ง
การแก้ไขภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2565 หากไม่มีการแก้ไขถือว่ารับรองรายงานการประชุมฯ  
มติที่ประชุม  ขอให้กรรมการที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาคมยุวเกษตรกรสากลแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 5/2565 แจ้งการแก้ไขภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2565 หากไม่มีการแก้ไขถือว่ารับรองรายงานการ
ประชุมฯ  
 
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
                  3.1 การด าเนินกิจกรรมต่างประเทศของสมาคมฯ ประจ าปี พ.ศ. 2566 น าเสนอโดย อุปนายก  
อิทธิเดช อัตถไพศาล  
                         นายกสมาคม ทีมวิชาการ และเลขานุการ ได้หารือ Online เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565   
เวลา 20.00 น. เพื่อร่างสรุปแนวคิดเบ้ืองต้นในการด าเนินกิจกรรมต่างประเทศของสมาคมฯ ประจ าปี พ.ศ. 2566  
ประกอบด้วย 8 กิจกรรม ดังนี้  
 
ที ่ ระยะเวลา กิจกรรม ประเทศ รับ ไป เป้าหมาย 
1. พ.ค. 66 (1 

เดือน) 
โครงการ
แลกเปลี่ยนฯ 

ไต้หวัน  / ยุวเกษตรกร/เยาวชนเกษตร 
จ านวน 2 คน 

2. พ.ค. 66 (1 
เดือน) 

โครงการ
แลกเปลี่ยนฯ 

ไต้หวัน /  ยุวเกษตรกร/เยาวชนเกษตร 
จ านวน 2 คน 

3. มิ.ย. – ก.ย. 
66  (3 เดือน) 

โครงการ
แลกเปลี่ยนฯ 

สหรัฐอเมริกา  / ยุวเกษตรกร/เยาวชนเกษตร 
จ านวน 2 คน 

4. ก.ย. – ธ.ค. 
66 (3 เดือน) 

โครงการ
แลกเปลี่ยนฯ 

สหรัฐอเมริกา /  ยุวเกษตรกร/เยาวชนเกษตร 
จ านวน 2 คน 
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ที ่ ระยะเวลา กิจกรรม ประเทศ รับ ไป เป้าหมาย 
5. 7 วัน การเยี่ยมเยือน

ผู้เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนฯ 

สหรัฐอเมริกา   กรรมการ ครอบครัวอุปถัมภ์ และ
ผู้สนใจ 

6. 27 ส.ค. – 2 
ก.ย. 66 

การเข้าร่วม The 
12th World IFYE 
Conference 

เมือง 
Velden
ออสเตรีย 

 / กรรมการ IFYE Alumni 
ครอบครัวอุปถัมภ์ และผู้เข้าร่วม
จากกรมส่งเสรมิการเกษตร (ขึ้นอยู่
กับงบประมาณ) 

7. 2-4 สัปดาห ์ โครงการ
แลกเปลี่ยนฯ 

ออสเตรีย  / เยาวชน/ยุวเกษตรกร 

8. พ.ค./มิ.ย. (5 
วัน) 

การเข้าร่วม The 
4th Asia 4-H 
Network 
Conference 

ไต้หวัน  / กรรมการ สมาชิก ยุวเกษตรกร 
และที่ปรึกษาฯ 

 
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบในการประชุม 
                         ในการนี ้รศ.ดร.สุนันท์ สีสังข์ ได้เสนอแนะว่าในการจัดส่งผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนควรจะ
พิจารณาเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบงานยุวเกษตรกรเป็นล าดับแรก  
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจและด าเนินบทบาทในการลงไปท างานในพื้นทีร่่วมกับโรงเรียนเป้าหมายเพ่ือส่งเสริม 
ยุวเกษตรกรในโรงเรียน 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมเห็นชอบต่อการด าเนินกิจกรรมตา่งประเทศของสมาคมฯ ประจ าปี 2566  
ตามที่อุปนายกฝ่ายวิชาการเสนอ โดยมอบหมายให้ฝ่ายวชิาการด าเนินการจัดท ารายละเอียดบรรจุใน
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2566 รวมทั้งด าเนินการต่อไป และเลขานุการท าหน้าที่ประสานงานกับต่างประเทศ
เป้าหมาย 
                     3.2 แนวทางการสร้างและขยายเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ และแผนปฏิบัติงาน น าเสนอโดย 
รศ.ดร.สุนันท์ สีสังข์  
                          รศ.ดร.สุนันท์ สีสังข์ ได้น าเสนอแนวทางการสร้างและขยายเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 
สรุปสาระส าคญัได้ ดังน้ี 
                          3.2.1 ควรจะเพิ่มเครือข่ายต่างประเทศ ทั้งจ านวนคนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน และ 
จ านวนประเทศ เน้นทั้งระดับเจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษา เนือ่งจากมีความเป็นผู้ใหญ่   
มีศักยภาพด้านภาษาและการเงิน และการน าความรู้และประสบการณ์ไปท างานต่อ 
                          3.2.2 ในประเทศควรจะแบ่งเป็นภูมิภาค ตามกรมส่งเสริมการเกษตร และขยายไปยัง
มหาวิทยาลัยที่มีกลุ่มยุวเกษตรกร 17 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยจะสามารถเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ รวมทั้งขอความ
ร่วมมือจากส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรระดับเขตของกรมส่งเสริมการเกษตรในการประสานงานและ
ด าเนินกิจกรรมของสมาคมฯ ทั้งในการรับ และคัดเลือกผูเ้ดินทางไปต่างประเทศ ประการส าคัญปัจจบุัน
มหาวิทยาลัยได้มีการรวมกันเป็นเครือข่าย ซึ่งจะมีกลไกและงบประมาณสนับสนุนการไปต่างประเทศของนักศึกษา
เพื่อให้เกิดการเรียนรู ้
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                          3.2.3 นโยบายในการพัฒนายุวเกษตรกร ยังไม่ได้ถูกวางอย่างชัดเจน รวมทั้งยังไม่ให้
ความส าคัญเทา่ที่ควร ในขณะที่ประเทศก าลังประสบปัญหาการสืบทอดอาชีพการเกษตร ดังนั้น กรมส่งเสริม
การเกษตรก าหนดนโยบายให้ชัดเจน และสมาคมฯ ต่อยอด โดยมีการจัดท า MOU กบักรมส่งเสริมการเกษตร    
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ   
                          ในการนี้ ประธานได้เสนอข้อแนะน าว่า เห็นควรที่จะขยายครอบครัวอุปถัมภ์ในแต่ละภูมิภาค 
ซึ่งจะท าให้มีความหลากหลายตามความสนใจของต่างประเทศ และเลขานุการให้ข้อมูลว่าในการขยายเครือข่ายไปยัง
ประเทศต่างๆ ในปี 2566 จะสามารถใช้โอกาสในการเข้ารว่มการประชุม The 12th World IFYE Conference  
ที่ออสเตรีย และ The 4th Asia 4-H Network Conference ที่ไต้หวันได ้
มติที่ประชุม  มอบหมายใหร้ศ.ดร.สุนันท์ สีสังข์ จัดท ารายละเอียดการด าเนินการสร้างและขยายเครือข่าย   
ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมแผนปฏิบัติงานส าหรับการด าเนินงานในปี 2566 
 
            3.3 ก าหนดเวลาการจัดส่งแผนปฏิบัติงานและประมาณการงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2566  
                          เนื่องด้วยการด าเนินงานของสมาคมฯ ประจ าปี 2565 จะสิ้นสุดลงตามรอบการสิ้นสุดบัญชี
ประจ าปีในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานของสมาคมฯ ในรอบปีถัดไป มีแผนปฏิบัติงาน
และกรอบงบประมาณที่สามารถน าสู่การปฏิบัติได้จริง ประกอบกับเพื่อน าเข้าสู่การพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุม
ใหญส่ามัญประจ าปี พ.ศ. 2565 ซึ่งตามข้อบังคับที่ 23 คณะกรรมการจะต้องจัดขึ้นภายใน 90 วัน นบัจากวันสิ้นสุด
บัญชี ซึ่งจะครบก าหนดในวันที ่30 มีนาคม 2566 
                         ที่ประชุมพิจารณาก าหนดให้ฝ่ายบรหิาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ และฝา่ยสื่อสาร
องค์กร จ าท าแผนปฏิบัติงาน และประมาณการงบประมาณประจ าปี 2566 ตามแบบฟอร์มที่เคยด าเนินการในปี 
2565 รวมทั้งแผนปฏิบัติงานการสร้างและขยายเครือข่ายฯ ของอาจารย์สุนันท์ ส่งให้เลขานุการรวบรวมภายใน
วันที่ 20 มกราคม 2566 เพื่อเสนอ ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 26 มกราคม 2566 พิจารณา 
มติที่ประชุม    คณะกรรมการทุกฝ่ายด าเนินการ และสง่ข้อมูลให้ฝ่ายเลขานุการภายในก าหนดเวลา 
 
                     3.4 การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 
                          ตามโครงสร้างของสมาคมฯ ฝ่ายสื่อสารองค์กรมีหน้าที่ในการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2565 ซึง่จะใช้เป็นข้อมูลในการแถลงผลการด าเนินงานประจ าปี ในการประชุมใหญ่สามญั
ประจ าปี 2565 ด้วย แต่เนื่องจากฝ่ายสื่อสารองค์กรไม่ได้รับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมที่ส าคญั เช่น 
โครงการแลกเปลี่ยนกับ IFYE อเมริกา ดังนั้น จึงขอให้ทกุฝ่ายจัดส่งสรุปข้อมูลการด าเนินกิจกรรมทีร่ับผิดชอบ 
โดยเนื้อหาเป็นไฟล์ Word และรูปภาพที่มีค าอธิบายประกอบ พร้อมไฟล์ภาพถ่ายที่คัดเลือกแล้ว ส่งให้      
คุณออมทรัพย ์ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566   เพื่อเป็นข้อมูลส าหรบัฝ่ายสื่อสารองค์กรในการจดัท า
รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2565 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ และขอให้ผู้รับผิดชอบการด าเนินกิจกรรมส าคญัด าเนินการจัดท าและส่งข้อมลูให้   
คุณออมทรัพย ์ภายในวันที่ทีก่ าหนด 
 
                     3.5 ก าหนดวันจัดการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี พ.ศ. 2565  
                          ที่ประชุมได้หารือร่วมกัน เห็นควรก าหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2565     
ในวันที่ 28 มีนาคม 2566 โดยเลขานุการจะยกร่างวาระการประชุมแจ้งขอความเห็นชอบในไลน์กลุ่มกรรมการ 
และส่งข้อมูลให้ คุณวีระศักดิ ์จัดท าระบบสอบถามการเข้าร่วมการประชุมฯ ของสมาชิก ภายในวันที่ 15 
มกราคม 2566 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ และมอบหมายเลขานุการ และคณุวีระศักด์ิด าเนินการต่อไป 
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วาระที่ 4       เรื่องสืบเนื่อง 
                   4.1 การปรับปรุงเว็บไซต์  
                          คณะท างานปรับปรุงเว็บไซต์สมาคมฯ ได้ประชุมคณะท างานปรับปรุงเว็บไซต์ฯ ครั้งที่ 
3/2565 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 4/1 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร  
ผลการประชุมฯ ตามรายงานที่แนบ ซึ่งขณะนี้โครงสร้างเว็บไซต์ใกล้จะเสร็จสมบูรณแ์ล้วเหลือปรับปรุง     
เพียงเล็กน้อย และทยอยน าขอ้มูลขึน้ ทั้งนี้ เดิมก าหนดจะน าเสนอเพื่อขอรับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ      
ในที่ประชุมครัง้นี้ แต่สมาคมฯ  ได้เลื่อนก าหนดวันประชุม ทีมงานศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ไม่สะดวก ประกอบกับประธานคณะท างานฯ ติดภารกิจส าคัญ และเลขานุการคณะท างานฯ ผ่าตัดตา         
ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ จึงเลื่อนการน าเสนอเป็นการประชุมครั้งต่อไป อย่างไรก็ดี ขอให้ผู้รบัผิดชอบ
ข้อมูลที่จะน าขึน้เว็บไซต์จัดส่งข้อมูลใหคุ้ณออมทรัพย์  นอกจากนี้ คณะท างานฯ มีแผนที่จะจัดท าเป็น
ภาษาอังกฤษด้วย โดยคุณสุนิสา บุญญะปฏิภาค ยินดีให้ความร่วมมือในการช่วยดูความถูกต้องของภาษาเป็น
ครั้งคราว แต่ไม่สะดวกที่จะร่วมเป็นคณะท างานฯ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
วาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ 
  5.1 รายงานการใช้จ่ายเงิน  
                          เหรัญญิกได้จัดท ารายงานการเงินของสมาคมฯ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2565       
สรุปได้ว่า มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น จ านวน 45,738.06 บาท โดยเป็นยอดค้างจ่ายจากเดือนกันยายน 2565    
จ านวน 11,726.06 บาท และมีเงินฝากคงเหลือรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,177,817.18 บาท แบ่งเป็น  
                             5.1.1 เงินฝากธนาคารกรุงไทย (สาขาพหลโยธิน 39) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564                            
จ านวน 2,145.23  บาท 
                         5.1.2 เงินฝากธนาคารกรุงไทย (สาขา ม.เกษตรศาสตร์) ณ วันที ่8 พฤศจิกายน 2565                              
จ านวน 1,175,671.95 บาท 
รายละเอียดเพ่ิมเติมตามเอกสารประกอบการประชุม 
                         ในการนี ้อุปนายกบ ารุง ได้สอบถามสถานะการขอเปิดบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์ออม
ทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จ ากัด โดยเลขานุการได้ให้ข้อมูลว่าสมาคมฯ ได้ท าหนังสือแจ้งความประสงค์
อย่างเป็นทางการไปยังสหกรณ์ฯ นานมากแล้ว และได้ติดตามกับผู้จัดการสหกรณ์ฯ ทราบว่ามีประเด็นปัญหา
เชิงระเบียบจะต้องน าเข้าคณะกรรมการ และนายทะเบียนพิจารณาตามล าดับ ซึ่งขณะนี้ ยังไม่ได้รับแจง้ผลการ
พิจารณา และจะได้ติดตามต่อไป  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
                     5.2 สรุปค่าใช้จ่ายในการจดักิจกรรม 
                          5.2.1 การรับ IFYE อเมริกัน 
                                  ตามที่สมาคมฯ ได้รับ IFYE อเมริกัน จ านวน 2 คน ระหว่างวันที่ 21 กันยายน – 
7 ธันวาคม 2565 ซึ่งการด าเนินการได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และเบิกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากงบประมาณ
ของสมาคมฯ จ านวน 32,434 บาท ตามรายการดังต่อไปนี้ 
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รายการค่าใชจ้่าย จ านวนเงิน 
1) ค่าอาหารและเครื่องดื่ม                                                                                22,572  บาท 
     - อาหารว่างและเครื่องด่ืม วันปฐมนิเทศ 750 บาท 
     - อาหารกลางวัน วันปฐมนิเทศ 5,542 บาท 
     - อาหารกลางวัน (เดินทางไปสุพรรณบุรี) 2,430 บาท 
     - อาหารว่าง วันปิดโครงการ 1,800 บาท 
     - อาหารกลางวัน วันปิดโครงการ 12,050 บาท 
2) ค่าใช้จ่ายของ IFYE อเมริกัน 5,702 บาท 
     - ค่าบัตรโดยสารรถไฟไป-กลับกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ 2,852 บาท 
     - ค่าอาหาร 2 วัน 2,400 บาท 
     - ค่าพาหนะแท๊กซี่เดินทางจากสถานีรถไฟไปบ้าน
ครอบครัวอุปถัมภ์ในกรุงเทพฯ 

450 บาท 

3) ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ 4,160 บาท 
    - ค่าปริ้นประกาศเกียรต ิ                                                                   320   บาท 
    - ค่าธงตั้งโต๊ะพร้อมขาต้ัง 540 บาท 
    - ค่าเสื้อ Host Family 3,300 บาท 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
                          5.2.2 การจัดกิจกรรม รวมใจน้องพ่ี IFYE Thailand 2565 (IFYE alumni reunion)  
                                  ตามที่สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรม รวมใจน้องพี่ IFYE Thailand 2565 (IFYE 
alumni reunion) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 โดยคณะกรรมการได้อนุมัติวงเงินงบประมาณ จ านวน 48,420  
บาท ซึ่งการด าเนินการได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และเบิกคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง จากงบประมาณของสมาคมฯ 
จ านวน 20,113 บาท  ตามรายการดังต่อไปนี้ 
 

รายการค่าใชจ้่าย จ านวนเงิน 
     1) ปริ้นใบประชาสัมพันธ์                                                                                350    บาท 
     2) ค่าปริ้นการ์ดสูตรขนมของ IFYE USA                                                                         475    บาท 
     3) ค่าจ้างท า Roll-up และป้ายไวนิล                                                                  7,000    บาท 
     4) ค่าเครือ่งดื่มน้ าสมุนไพร และน้ าแขง็                                                                         1,100        บาท 
     5) ค่าอาหารว่าง                                                                                         1,925    บาท 
     6) ค่าอาหารกลางวันข้าวกล่อง                                                                    2,660    บาท 
     7) ค่าเสื้อเฉพาะส่วนที่แจกให้ผู้มาออกรา้น                                                    5,700    บาท 
     8) ค่ารถรบัจ้างส่งเสื้อ                                                                                    403   บาท 
     9) ค่าตอบแทนคนงานช่วยขนโต๊ะ                                                                    500    บาท 
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                                  ส าหรับผลการหารือในช่วงบ่าย ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนขอ้คิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก่อต้ังและขับเคลือ่นชุมชน IFYE Alumni และมีข้อสรุป ดังนี ้
                                  1. สนับสนุนการก่อตั้ง IFYE Alumni 
                                  2. IFYE Alumni ในเบื้องต้นหมายถึง บุคคลที่ได้รับการเสริมสร้างประสบการณ์ที่
เป็นสากลเพ่ือพัฒนาต่อยอดงานยุวเกษตรกรผ่านการร่วมโครงการแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกร (International 
Farm Youth Exchange: IFYE) โดยตรง และไปร่วม IFYE Conference ระดับต่างๆ นับต้ังแต่ IFYE รุ่น 
pioneer เป็นต้นมา รวมทั้ง ครอบครัวอุปถัมภ์ที่ร่วมสนับสนุนการด าเนินโครงการแลกเปลี่ยน และบุคลากรที่
ท างานให้สมาคมฯ ด้วย 
                                  3. การขับเคลือ่นชุมชน IFYE Alumni เห็นควรให้ IFYE รุน่ใหม่ เป็นกลุ่มแกนใน
การขับเคลื่อนหลัก โดยออกแบบแนวคิด กลไก และหรือ การก าหนดขอบเขตบุคคลเป้าหมายที่ถือว่าเป็น 
IFYE Alumni  ทั้งนี้ IFYE รุ่นพี่ และสมาคมฯ จะด าเนินบทบาทเป็นผู้ใหก้ารสนับสนุน 
                                  4. วิธีการสื่อสารในชุมชนผ่านสื่อสังคมออนไลน ์
                                      4.1 ในประเทศไทย ใช้กลุ่มไลน์ IFYE Alumni Open Chat เป็นหลัก โดยขอ
ความร่วมมือทุกท่านที่เป็นสมาชิกในกลุ่มไลน์นี้แล้วเชิญเพื่อน หรือผู้ที่เขา้เกณฑ์เป็น IFYE Alumni ทีรู่้จักเข้า
เป็นสมาชิก  
                                      4.2 การสรา้งเพจเฟสบุ๊ก IFYE Alumni เนื่องจากเป็นแพลตฟอร์มการสื่อสาร
ทางสังคมออนไลน์ที่เป็นสากล สามารถแบ่งปัน และแลกเปลี่ยนการสื่อสารได้ทุกรูปแบบกว้างขวางทั่วโลก 
รวมทั้งไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลา 
                                  5. การด าเนินกิจกรรม IFYE ในอนาคต สมาคมฯ ควรขยายสู่เยาวชน ซึ่งเป็น
เด็กๆ ด้วย 
                                  6. ส าหรับการเริ่มการขับเคลือ่น IFYE Alumni ในเบื้องต้น คุณเฉลิมยศ สุขทอง 
จะได้น าผลการหารือในครั้งนี้ ไปสื่อสาร และร่วมกับสมาชิก ผ่านการหารือในกลุ่มไลน์ IFYE Alumni Open 
Chat วางแนวคิดและเริ่มด าเนินการต่อไป โดยสมาคมฯ จะส่งข้อมูลผู้ที่เข้าเกณฑ์เป็น IFYE Alumni ให้คุณ
เฉลิมยศ 
                       ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งสรุปผลการหารือนี้ใหฝ้่ายวิชาการเพื่อพิจารณาการด าเนินการ
ต่อไปด้วยแล้ว 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
                     5.3 สรุปการส ารวจครุภัณฑ์ของสมาคมฯ ประจ าปี พ.ศ. 2565  
                          ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565  
ได้เห็นชอบและให้ถือปฏิบัติตามระบบงานที่ฝ่ายบริหารก าหนด ซึ่งระบบงานการพัสดุ มอบหมายผู้รับผิดชอบ
คือ คุณฉัฐสิณ ีหาญกิตติชัย  และการด าเนินการ ดังนี ้

1) การส ารวจพัสดุ และสภาพครุภัณฑ์ของสมาคมฯ ประจ าปี ภายในวันที่ 30 
พฤศจิกายน ของทุกปี  

2) การจัดท าแผนการจัดหาพัสดุ/การบ ารุงรักษา/ซ่อมแซม/จ าหน่ายครุภัณฑ์  



-8- 
 

3) การควบคุม การจัดท าทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน  
4) การจัดหาพัสดุ ด าเนินการโดยผู้ประสงค์จัดหาด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 
5) การบ ารุงรักษา/ซ่อมแซม/จ าหน่ายครุภัณฑ์  

โดยการด าเนินการตามข้อ 1) ประจ าปี 2565 มอบหมายให้คุณวนิดา สังข์ชื่น และคุณอุษา ทองแจ้ง 
ด าเนินการให้ก่อนภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 และส่งข้อมูลให้คุณฉัฐสิณ ีหาญกิตติชัย ด าเนินการ
ต่อไป  น้ัน 
                         ฝ่ายเลขานุการขอแจ้งที่ประชุมรับทราบสรุปการส ารวจครุภัณฑ์ของสมาคมฯ ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 และขอส่งมอบให้คุณฉัฐสิณี เพื่อด าเนินการต่อไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม                 
มติที่ประชุม  รับทราบ และมอบหมายคุณฉัฐสณิี ด าเนินการต่อไป 
 
                     5.4 การปิดการอนุญาตเข้าใช้ระบบ Google Drive ของสมาคมฯ 
                          ตามทีฝ่่ายบริหาร โดยเลขานุการได้จัดเก็บไฟล์ข้อมูลการท างานของสมาคมฯ ไว้ใน
ระบบ Google Drive ของสมาคมฯ และได้จัดท าคู่มือในการเข้าใช้ระบบส าหรับคณะกรรมการ นั้น เน่ืองจาก
ได้เข้าตรวจสอบการเข้าใช้งานพบว่า เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 มีไฟล์ข้อมูลถูกลบออกจากระบบมากกว่า 
50 ไฟล ์ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องเปลี่ยนรหัสการเข้าใช้งาน และของดการอนุญาตเข้าใช้งานไว้ก่อน 
มติที่ประชุม  รับทราบ และมอบหมายคุณฉัฐสณิี ด าเนินการต่อไป 
 
                     5.5 การจัดท าวีดิโอคลิปอวยพรในโอกาสวันครบรอบ 70 ป ี4-H ไต้หวัน 
                          ด้วยฝ่ายเลขานุการได้รับแจ้งจากไต้หวันขอความร่วมมือในการจดัส่งวีดิโอคลิปอวยพร 
ในโอกาสครบรอบ 70 ปี 4-H ของไต้หวันเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ที่ผ่านมา  จึงได้ประสานงานกับนายกสมาคม  
ที่ปรึกษาสาคร และคุณสุภา ในการบันทึกค าอวยพร และ IFYE Alumni ที่ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนไปไต้หวัน
ส่งต้นฉบับไฟล์ภาพ ให้ฝ่ายเลขานุการ เพื่อตัดต่อจัดท าเป็นวีดิโอคลิป ซึ่งได้ด าเนินการและจัดส่งให้ไต้หวัน
เรียบร้อยแล้วโดยได้รับแจ้งว่าได้น าไปเปิดในเวทีการเฉลิมฉลองใหญ่ และขอขอบคุณสมาคมฯ            
มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ  
                     6.1 ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งต่อไป 
                          ประธานพิจารณาเห็นว่า สมาคมฯ มงีานส าคัญหลายประการ ดังนั้น ในช่วงต้นปีขอให้
จัดการประชุมคณะกรรมการบ่อยขึ้น  
มติที่ประชุม  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 26 มกราคม 2566 
     
                     6.2 การเยีย่มกลุ่มยุวเกษตรกรระดับอุดมศึกษา 
                          อุปนายกบ ารุง ได้แจ้งว่า สมาคมฯ ได้วางแผนที่ไปเยี่ยมกลุ่มยุวเกษตรกร มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ แต่ไมส่ามารถด าเนินการได้ตามแผนเนื่องจากไม่ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย  
แม่โจ้ และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานในพื้นที่ จึงขอฝากคุณมยุรี ช่วยในเรือ่งนี้ด้วย 
                          ในการนี้ ประธานได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า การเยี่ยมกลุ่มยุวเกษตรกร
ระดับอุดมศึกษา เป็นเรื่องที่ดี จึงขอให้คุณมยุรี พิจารณาในการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และประสานงานเพื่อ
สมาคมฯ จะได้ออกเยี่ยมโดยหากมีภาคเอกชนมาร่วมด้วยจะเป็นโอกาสในการเสรมิหนุนกิจกรรมของกลุ่มนั้นๆ 
                          อุปนายกอิทธิเดช สนับสนุนว่าการด าเนินการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมงานยุวเกษตรกร
ระดับอุดมศึกษาให้มีความส าคัญ โดยอาจท า MOU ร่วมกันทั้งสมาคมฯ กรมส่งเสริมการเกษตร มูลนธิิส่งเสริม
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ยุวเกษตรกรไทยฯ มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน และอาจจัดการเปิดตัวในพื้นที่เพื่อให้จังหวัดและเขตให้
ความส าคัญในการให้ความร่วมมือ 
                          คุณมยรุี ได้ให้ข้อมลูว่ากรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้ความส าคัญในการส่งเสริมยุว
เกษตรกรระดับอุดมศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2560 โดยจะมีวัตถุประสงค์และขบวนการสนับสนุนที่
แตกต่างจากกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนแบบเดิม กล่าวคือ จะเป็นน้องๆ ที่เรียนในสาขาเกษตรศาสตร์หรือ   
สาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เน้นการเปลี่ยน Mindset สร้างแรงจูงให้กลับมาเข้าสูภ่าคการเกษตรใน
ลักษณะผู้ประกอบการเกษตร ใช้เทคโนโลยแีละนวัตกรรมในการท าการเกษตร ท าน้อยได้มาก  ซึ่งกรมส่งเสริม
การเกษตรสนับสนุนงบประมาณทุกปี 2 ส่วน คือจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยน Mindset และการ
สนับสนุนวัสดสุาธิตประกอบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรมีการท า MOU ในภาพ
ภาพรวมกับแต่ละสถาบันการศึกษา โดยจะมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานยุวเกษตรกรระดับอุดมศึกษาทั้งในระดับ
จังหวัดและเขต ปัจจุบันด าเนินการแล้ว 17 แห่ง และก าลังขยาย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบัน
เทคโนโลยีปทมุวัน กรณีทีส่มาคมฯ มีความประสงค์จะร่วมด าเนินการ จะได้มีการหารือและวางแผนร่วมกัน
ต่อไป 
                         รศ.ดร.สุนันท์ สีสังข์ เสนอแนะว่า สมาคมฯ ควรจะช่วยเสริมต่อยอดในการขยายการ
แลกเปลี่ยนกับต่างประเทศให้แก่มหาวิทยาลยัเป็นการเฉพาะ โดยสมาคมฯ เป็นผู้ประสาน และมหาวิทยาลัย
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักศึกษาไปต่างประเทศ เพราะแต่ละมหาวิทยาลัยมีงบประมาณที่จะ
สนับสนุน  ทั้งนี้ อาจเริ่มด าเนินการกับสหรัฐอเมริกาเป็นล าดับแรกโดยฝ่ายเรารับจากอเมริกามากขึ้น และ
มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ ซึ่ง รศ.ดร.สุนันท์ สีสังข์ จะประสานงานผ่านเครือข่ายการศึกษาที่มีอยู่ในอเมริกา  
ให้ต่อไป อน่ึง กรมส่งเสริมการเกษตร มูลนิธสิ่งเสริมยุวเกษตรกรไทยฯ และสมาคมฯ เคยได้หารือกันในการ
จัดท าความร่วมมือ 3 ฝ่าย โดยก าหนดบทบาทว่ากรมส่งเสริมการเกษตร ด าเนินการส่งเสริมก่อตั้งกลุ่มยุว
เกษตรกรระดับอุดมศึกษา สมาคมฯ ด าเนินการต่อยอดในการแลกเปลีย่นกับต่างประเทศในฐานะผู้
ประสานงาน และมูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณ 
มติที่ประชุม   ในเบื้องต้นการด าเนินโครงการแลกเปลี่ยนมุ่งเน้นเป้าหมายอุดมศึกษา และก าหนดแผนการ
ออกเยี่ยมกลุ่มยุวเกษตรอุดมศึกษา ในแผนปฏิบัติงาน ปี 2566 ต่อไป 
 
เลิกประชุม เวลา 12.16 น. 
 
                             
                                          
                (นายสุรพล จารุพงศ์)                                          (นางอุษา ทองแจ้ง)   บันทึกการประชุม 
นายกสมาคมยวุเกษตรกรสากลแห่งประเทศไทย          เลขานุการสมาคมยุวเกษตรกรสากลแห่งประเทศไทย 
 

 
 
 
 

 


